

# คำสดุดีเกียรติคุณ

ของ

## พลเอกถนอม กิตติขจร

ผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  
ในพิธีประสาทปริญญา วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๐๓

๑. พลเอก ถนอม กิตติขจร ซึ่งดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ได้ตั้งมติให้  
ปริญญาบัตรที่ประดับยศศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์นั้น เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อย  
ทหารบก และได้เริ่มรับราชการเป็นนักเรียนทำการนายร้อย เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๒ แล้วรับพระราช  
ทานยศเป็นร้อยตรี เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๓ ต่อมาได้รับพระราชทานยศและเลื่อนตำแหน่งขึ้นเป็น  
จ่าดับ จนได้รับพระทานยศเป็นพลเอก เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๓ เป็นพลเรือเอก และ พลอากาศเอก  
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๒ ทั้งนี้ ก็โดยที่ พลเอก ถนอม กิตติขจร เป็นผู้ที่มีวิริยะอุตสาหะ ประ  
พฤติดีมีคุณประโยชน์สุดซึ้งจริง ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยการปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่าง ให้  
ความยุติธรรม ทำตนใกล้ชิดกับชนชั้นนายพรานของผู้น้อยทั่วไป จึงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองใน  
หน้าที่ราชการเป็นลำดับมา

ในทางวิชาการ นอกจากจะสำเร็จวิชาการทหารจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกแล้ว  
พลเอก ถนอม กิตติขจร ได้เดินทางไปดูกิจการทหาร ณ ประเทศต่าง ๆ หลายประเทศ  
ได้เข้าศึกษาในวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร และเคยรับราชการในหน้าที่เป็นอาจารย์ในกรม  
ยุทธศึกษาทหารบก และในโรงเรียนนายร้อยทหารบก ซึ่งแสดงว่าเป็นผู้หนึ่งที่ทรงคุณวุฒิในทาง  
วิชาการ

ในทางการเมือง พลเอก ถนอม กิตติขจร ได้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  
มามาก อาทิเช่น สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่ ๒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายกรัฐมนตรี และปัจจุบันก็ยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีอยู่ ซึ่งตำแหน่งต่าง ๆ นั้นล้วนเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญแก่ชาติบ้านเมือง ซึ่ง ฯพณฯ พลเอก ถนอม กิตติขจร ก็ได้ปฏิบัติไปด้วยดี เป็นคุณประโยชน์แก่ราชการและประเทศชาติ จนได้รับความยกย่องสรรเสริญทั่วไป เช่นกรณีต่อไปนี้

ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้ส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารกับต่างประเทศ โดยร่วมมือและติดต่อกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารของต่างประเทศอยู่เสมอ จนเป็นที่รู้จักดีในบรรดาทหารต่างประเทศทั่วไป ทั้งที่ประจำอยู่ในประเทศและที่อยู่ต่างประเทศ และยังได้เป็นหัวหน้าคณะทูตเดินทางไปเยี่ยมเยือนประเทศต่าง ๆ ตลอดจนไปดูการแต่งเครื่องอาภรณ์อาวุธของกองทัพสหรัฐอเมริกา ซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับและส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารแล้ว ยังได้เจรจาเกี่ยวกับความช่วยเหลือทางทหารกับเจ้าหน้าที่ของสหรัฐ อันทำให้บังเกิดผลดีแก่ราชการเป็นอันมาก ฯพณฯ พลเอก ถนอม กิตติขจร เป็นผู้หนึ่งซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างอันดีในการอุทิศตนเพื่อสนับสนุนอุดมการณ์แห่งโลกเสรี จนเป็นที่รับรองของนานาชาติ และได้รับมอบอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่ง เป็นการรับรองกรณียกย่องอันดีเยี่ยมที่ได้ปฏิบัติไป จากรัฐบาลสาธารณรัฐจีนไต้หวัน รัฐบาลเดนมาร์ก และรัฐบาลสหรัฐอเมริกา

ในฐานะนายกรัฐมนตรี ฯพณฯ พลเอก ถนอม กิตติขจร ก็ได้บำเพ็ญกรณียกิจหลายอย่างหลายประการอันเป็นประโยชน์ต่อแผ่นดิน แม้มีเวลาปฏิบัติหน้าที่น้อยอยู่แต่ก็ปรากฏว่าได้รับความนิยมจากประชาชน และเป็นที่ยอมรับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ดำเนินการแก้ไขภาวะของบ้านเมืองซึ่งทรุดโทรมสืบเนื่องมาแต่เดิม โดยเฉพาะในด้านการเงิน เริ่มด้วยนโยบายประหยัดอย่างกวดขัน คัดทอนรายจ่ายที่ฟุ่มเฟือย เช่น ยุบกระทรวงทบวงกรม ซึ่งมิงานไม่จำเป็นหรือซ้อนงานกัน กำหนดระเบียบการใช้ยานพาหนะของทางราชการเสียใหม่ เป็นต้น นอกจากนี้ยังดำเนินการแก้ไขในด้านจิตใจของประชาชน ปรับปรุงส่งเสริมศีลธรรมของเยาวชนและผู้ปกครอง โดยจัดทำหนังสือที่เหมาะสมสำหรับเยาวชนชนนแจกจ่าย จัดการแสดงละครทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ขึ้นเป็นการประจำ บำเพ็ญตนเป็นตัวอย่างในทางดีให้ข้าราชการยึดถือปฏิบัติตาม ได้ออกตรวจตราเยี่ยมชนบทภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลาง โดยเดินทางไปพบปะราษฎรอย่างใกล้ชิดทุกแห่ง แม้ในภูมิภาคท้องถิ่นที่

ลำบากทรูกันดารก็มีได้ระแวงที่ลอบยักจะไปถึง ได้ปฏิบัติคนไปอย่างง่าย ๆ ปราศจากพิธีรีตองใด ๆ ตั้งแต่การแต่งกาย ยานพาหนะที่ใช้ ตลอดจนการกินอยู่ระหว่างเดินทาง นับว่าได้ปฏิบัติคนแบบนักปกครองซึ่ง “นำคนเข้าหาประชาชนได้ตั้งผู้หนึ่ง” และได้ดำเนินนโยบายด้วยกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์เพื่อความมั่นคงปลอดภัยของชาติอย่างเด็ดขาด เช่น ชัยนักหนังสือพิมพ์ไซเวียตและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหภาพไซเวียตออกนอกประเทศ ฐานประกอบกิจกรรมอันเป็นอันตรายต่อความสงบและความปลอดภัยมั่นคงของประเทศชาติ ประกาศปิดเขตแดนทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อป้องกันการแทรกซึมก่อความของฝ่ายที่มุ่งร้ายต่อประเทศไทย

ในฐานะรองนายกรัฐมนตรีปัจจุบัน ย่อมเป็นกำลังสำคัญอย่างยิ่งผู้หนึ่งของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงราชการ และภาวะการณ์ของบ้านเมืองอันทรุดโทรมมาแต่เดิมให้ดีขึ้นเป็นลำดับ ซึ่งเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปนี้ และโดยเฉพาะได้รับการมอบหมายให้ปฏิบัติในภารกิจที่เกี่ยวกับองค์พระมหากษัตริย์ ก็ได้ปฏิบัติไปด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เช่น ในการถวายการต้อนรับเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเคนต์ของอังกฤษ ซึ่งทรงเป็นแขกสำคัญของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในการเตรียมการเสด็จประพาสต่างประเทศเริ่มด้วยประเทศเวียดนามเมื่อเร็ว ๆ นี้ เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ ฯพณฯ พลเอก ถนอม กิตติขจร ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งเดิม ผู้ได้ดำรง ตำแหน่ง มาครบกำหนดวาระแล้ว ในการนี้ ฯพณฯ พลเอก ถนอม กิตติขจร จะต้องมีการดำรงตำแหน่งและความสำคัญเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒต่อไป

เกียรติประวัติและเกียรติคุณนานัปการซึ่งเป็นที่ปรากฏมาแต่ฉนน แต่คงว่า ฯพณฯ พลเอก ถนอม กิตติขจร เป็นผู้ที่มีสมควรแก่การยกย่อง และควรแล้วแก่เกียรติและศักดิ์แห่งปริญญารัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นี้

